



ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑๓๕ รายการ ภายใต้การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์สำหรับเยาวชน (หนูน้อยวิศวกร อัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็ก) ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑๓๕ รายการ ภายใต้การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์สำหรับเยาวชน (หนูน้อยวิศวกร อัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็ก) ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๗๕ รายการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส. สมาร์ทเทค ซิสเต็ม จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๙,๘๓๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๕๒ รายการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีไอเอส เทคโนโลยี จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๗,๖๗๓.๕๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๘ รายการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์สำหรับ ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น (2019) จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๔๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ทพ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์